

Liên kết chuỗi sản xuất trong chăn nuôi

Hiện nay, ngành chăn nuôi của tỉnh ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều trang trại, gia trại, doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn. Tuy nhiên, khâu tiêu thụ trung gian là vấn đề chính cản trở chăn nuôi đạt được hiệu quả kinh tế cao. Để từng bước phục hồi tình trạng trên thì hình thức liên kết chuỗi sản xuất chăn nuôi là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao.

Ông Nhữ Đình Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lebio



Được biết, tỷ trọng chăn nuôi của tỉnh Thái Bình chiếm 45,35% trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Do đó, Công ty chúng tôi quyết định chọn Thái Bình là điểm đầu tư liên kết, phát triển một nền nông nghiệp sạch, đảm bảo uy tín cho người chăn nuôi, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Ông Đỗ Văn Trường, chủ trang trại rừng đồng bằng (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư)



Trang trại của gia đình đã từng nuôi lợn giống cho một số công ty nổi tiếng theo hình thức chăn nuôi bằng cảm công nghiệp. Nhưng nhận thấy, chất thải của lợn ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh, chất lượng con giống không được bảo đảm. Từ khi trang trại tham gia mô hình liên kết chăn nuôi với Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Lebio, chất thải của lợn cũng được giảm thiểu hoàn toàn, con giống khỏe mạnh mà không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào.

Bà Trần Thị Ngọc, người tiêu dùng (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình)



Chúng tôi rất lo lắng khi trên các phương tiện thông tin đại chúng nói rất nhiều về thực phẩm bẩn, hơn nữa, với thói quen gặp đâu mua đấy của nhiều người, đã tiếp tay cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường. Từ khi có cửa hàng thực phẩm sạch Lebio, tôi chọn đây là một địa chỉ tin cậy để mua hàng vì giá thành hợp lý, chất lượng bảo đảm, có nguồn gốc rõ ràng. Rất mong trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều hơn những cửa hàng uy tín để bảo đảm chất lượng cũng như sức khỏe cho người tiêu dùng.



Trang trại rừng đồng bằng của ông Đỗ Văn Trường (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư).

Được đánh giá là một trong những tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển ổn định, tuy nhiên việc xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi của tỉnh lại yếu. Nguyên nhân do chưa có nhiều doanh nghiệp vào cuộc lo đầu ra cho các hộ chăn nuôi. Chăn nuôi trên địa bàn hiện chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, chưa có sự kết nối giữa các hộ chăn nuôi. Bên cạnh đó, các sản phẩm chăn nuôi an toàn, có nguồn gốc xuất xứ vẫn bị cạnh tranh thiếu lành mạnh về giá bán bởi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc. Do vậy, sản lượng tiêu thụ còn thấp, chưa tác động mạnh tới người chăn nuôi để mở rộng sản xuất và nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến thị trường.

Nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững, HTX Chăn nuôi hữu cơ Thái Bình ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lebio thực hiện chuỗi liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm. Là công ty nghiên cứu về công nghệ nông nghiệp sạch hàng đầu Việt Nam bằng kỹ thuật vi sinh hiện đại kết hợp với đồng y cổ truyền, những năm gần đây, Công ty đã gạt hái được những ứng dụng thành công như quy trình sản xuất lúa sạch, rau màu, quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản sạch nhằm tạo nền tảng sản xuất thực phẩm sạch an toàn. Khi tham gia ký kết, 13 trang trại chăn nuôi của HTX Chăn nuôi hữu cơ Thái Bình phải thực hiện những yêu cầu nghiêm ngặt về khu vực chăn nuôi, hệ thống chuồng trại theo quy trình khép kín của Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lebio.

Là thành viên của HTX, ông Phạm Văn Trang, xã Vũ Đoài (Vũ Thư), chủ trang trại nuôi 15.000 con gà đẻ trứng cho biết: Khi tham gia liên kết, Công ty cung cấp toàn bộ con giống đạt tiêu chuẩn, thức ăn, thuốc thú y, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và được

bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Nhờ liên kết sản xuất, trang trại xuất 10.000 quả trứng/ngày, giảm được những rủi ro trong chăn nuôi và không lo giá thị trường lên xuống. Khi các chuỗi liên kết được hình thành sẽ truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, tăng cường quảng bá thông tin truyền về sản phẩm, giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh.

Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi giữa HTX Chăn nuôi hữu cơ Thái Bình với Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lebio bước đầu có hiệu quả, được các cấp, các ngành ghi nhận, người chăn nuôi đồng thuận với. Tuy nhiên, đây vẫn là mô hình cần có sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền và ngành Nông nghiệp để việc liên kết này được lan tỏa, phát huy hiệu quả hơn nữa nhằm phát triển hiệu quả, bền vững ngành chăn nuôi của tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Việc thực hiện liên kết theo chuỗi giúp chăn nuôi phát triển ổn định vừa bảo đảm cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hộ chăn nuôi được ứng trước thức ăn chăn nuôi, tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật, được cung cấp vật tư nông nghiệp có chất lượng, giảm rủi ro và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Ngành Nông nghiệp tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, đó là xu thế phát triển tất yếu trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm gia súc, gia cầm từ các cơ sở có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất chế biến, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm trực tiếp ký kết với các HTX chuyên ngành, trang trại, hộ chăn nuôi bảo đảm đầu ra. Xây dựng điểm tiêu thụ, các hệ thống phân phối sản phẩm chăn nuôi bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, có cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

KHÁNH HÀ

ĐÔNG HƯNG Người dân tự giác trả lại hành lang an toàn giao thông

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày qua, huyện Đông Hưng đã triển khai kế hoạch giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn.

Qua tuyên truyền, vận động, đa số các hộ dân đang lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán đều đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hành lang ATGT và trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình tại huyện Đông Hưng trong sáng ngày 27/3.



(1) Tháo dỡ bốn cây trước cổng UBND huyện Đông Hưng.

(2) Người dân thôn Tân Tiến, xã Hợp Tiến tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT.

(3) Vỉa hè thông thoáng sau khi các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng ban ATGT huyện Đông Hưng



Hiện nay, Ban ATGT huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ... Thời hạn để các hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang ATGT đến hết ngày 31/3/2017. Đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT, các xã, thị trấn sẽ tổ chức cưỡng chế xong trước ngày 15/4/2017.

Ông Trịnh Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến

Sau rà soát, xã Hợp Tiến có 80 hộ vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Qua tuyên truyền, vận động, đại đa số các hộ kinh doanh, buôn bán ven đường



đều đồng tình ủng hộ và đã chủ động tháo dỡ công trình vi phạm. Hợp Tiến phấn đấu đến trước ngày 31/3/2017 sẽ hoàn tất việc giải tỏa hành lang ATGT. Để tránh tình trạng tái lấn chiếm, UBND xã sẽ cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ.

Ông Hoàng Đình Luật, thôn Tân Tiến, xã Hợp Tiến



Vừa qua, gia đình tôi đã tự giác tháo dỡ căn nhà rộng 16m², lợp mái tôn được xây dựng từ năm 2007 trên mặt sông ven đường trục xã dùng để trồng nom gia trại. Trong thời gian chờ hoàn thiện ngôi nhà mới, tôi đã dựng lán tạm để ở. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ của tỉnh. Tôi cũng đề nghị các ngành chức năng việc giải tỏa hành lang ATGT phải được làm thường xuyên, tránh tình trạng tái lấn chiếm xảy ra.

PHẠM HƯNG

Còn nhiều nỗi lo rác thải nông thôn

Rác thải nông thôn, ô nhiễm môi trường được người dân huyện Kiến Xương nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp thời gian qua. Những khó khăn trong công tác xử lý rác thải trên địa bàn khiến cho nỗi lo của người dân là có cơ sở.

Hàng chục bãi rác tự phát và rất nhiều điểm rác nhỏ tồn tại trên những con đường, bờ ruộng và lòng sông không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân. Thực trạng này tồn tại ở nhiều địa phương: Hòa Bình, Lê Lợi, Thượng Hiên, Bình Minh, Trà Giang... Ông Phạm Văn Nhân, thôn Lãng Đông, xã Trà Giang cho biết: Một số người dân thiếu ý thức đã vứt rác xuống cống Lãng và cả lòng sông Bơi làm cho nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của 8 thôn trong xã bị ô nhiễm.



Xử lý rác tự phát ở Trà Giang (Kiến Xương).

Vứt rác bừa bãi nơi công cộng dẫn đến phát sinh côn trùng, dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân.

Để giải quyết những bãi rác tự phát, thời gian qua, huyện Kiến Xương đã có rất nhiều công văn chỉ đạo các địa phương tổ chức giải tỏa; đồng thời thành lập tổ thu gom rác thải theo mô

hình thôn, tổ dân phố. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 300 tổ thu gom rác thải với trên 650 thành viên tham gia. Hàng năm, huyện đầu tư 500 triệu đồng mua bảo hộ lao động, chế phẩm sinh học cấp phát cho các địa phương để xử lý rác thải. Tuy nhiên, ở một số xã, việc quy định mức đóng góp của nhân dân chi trả công

cho người thu gom rác còn thấp; tiến công lao động không bảo đảm khiến cho hoạt động của một số tổ thu gom chưa duy trì thường xuyên.

Ông Trần Kim Tuyến, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương cho biết: Toàn huyện có 8 lò đốt rác đang hoạt động với tổng công suất

thiết kế 4.000m³/ngày đem xử lý rác thải cho 7 xã và thị trấn. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo xây dựng thêm 3 lò đốt quy mô liên xã phục vụ cho 6 xã: Quang Trung, Minh Hưng, Vũ Bình, Vũ Công, Vũ Tây, An Bình. Do khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư; việc quy hoạch địa điểm xây dựng lò đốt phù hợp với hình thức liên xã cũng còn khó khăn nên việc triển khai xây dựng lò đốt rác trên địa bàn chậm.

Đến thời điểm này, Kiến Xương còn 23 xã vẫn xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp tại bãi rác tập trung của xã. Mỗi bãi chôn lấp tập trung được quy hoạch diện tích 3.000m², thì các địa phương phải mất gần 7ha cho việc xử lý rác thải. Song, xử lý rác bằng hình thức chôn lấp cũng bộc lộ nhiều bất cập. Ngoài gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, hầu hết các bãi rác tập trung được đầu tư xây dựng bờ, tường bao dẫn đến chỉ sau một thời gian ngắn, rác chất thành đống và tràn ra khu vực xung quanh. Việc xử lý bằng chế phẩm sinh học trước khi chôn lấp cũng chưa được

thực hiện thường xuyên, nghiêm túc khiến bãi rác trở thành nơi tập trung của ruồi, nhặng, muỗi, côn trùng và vi khuẩn. Trong khi chờ đợi xây dựng lò đốt, nhà máy xử lý rác theo công nghệ mới hiện đại thì các bãi rác chôn lấp tập trung này đang từng ngày trở thành ổ phát sinh dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Kim Tuyến cho biết thêm: Công tác tuyên truyền nâng cao

nhận thức của nhân dân về phân loại, thu gom rác được huyện chỉ đạo các địa phương triển khai thường xuyên, tránh tình trạng rác thải bừa bãi trong khu dân cư, nơi công cộng. Phòng cũng đang nghiên cứu tham mưu cho UBND huyện xây dựng cơ chế, chính sách để chuyển các tổ thu gom rác thành mô hình HTX xử lý rác thải nhằm giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước, các HTX tự nguyện học trước khi chôn lấp cũng chưa được

chi và nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải. Hiện nay, huyện Kiến Xương đang chỉ đạo thị trấn Thanh Nê quy hoạch diện tích 10ha thực hiện dự án xây dựng khu xử lý rác thải theo công nghệ không đốt, không chôn lấp, biến rác thải thành phân vi sinh và vật liệu xây dựng. Nếu dự án này thành công và đi vào hoạt động sẽ bảo đảm xử lý rác thải cho toàn huyện trong thời gian tới.

KHẮC ĐUẤN



Xây dựng lò đốt rác liên xã Vũ Tây - An Bình tại xã Vũ Tây (Kiến Xương).